

มธ. ศูนย์ลำปาง จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พรบ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 3 ปี กับอย่างก้าวที่เปลี่ยนแปลง และ เรื่อง งานสังคมสงเคราะห์กับความหลากหลายทางเชื้อชาติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พรบ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 3 ปีกับอย่างก้าวที่เปลี่ยนแปลง และ เรื่อง งานสังคมสงเคราะห์กับความหลากหลายทางเชื้อชาติ ณ ห้อง 3502 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เมื่อวานนี้

อาจารย์ พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ลำปาง และเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า เป็นการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการเพิ่มพูนความรู้ วิทยทัศนะให้กับนักศึกษาและบุคลากรเครือข่าย ทั้งผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ให้เข้าใจถึงรูปแบบการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่ดี และเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กับองค์กรเครือข่ายด้วย โดยจัดสัมมนาทางวิชาการขึ้น เรื่อง พรบ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 3 ปีกับอย่างก้าวที่เปลี่ยนแปลง และ เรื่อง งานสังคมสงเคราะห์กับความหลากหลายทางเชื้อชาติ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานเครือข่าย สู่การพัฒนาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ร่วมกันองค์กรเครือข่ายทั้งทางภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงให้มีส่วนร่วม

อาจารย์ กรุณา ใจใส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและการศึกษา ศูนย์ลำปาง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กล่าวว่า การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญมณี บุรณกานนท์ นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย คุณมยุรี ยกตรี อุปนายกคนที่ 2 สมาชิวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และคุณพงศกร สุจริตกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง พรบ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 3 ปีกับอย่างก้าวที่เปลี่ยนแปลง และได้รับเกียรติจาก คุณอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร ประธานเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ภาคเหนือ และคุณสุรพงษ์ กองจันทิก ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง งานสังคมสงเคราะห์กับความหลากหลายทางเชื้อชาติ ในวันดังกล่าว มีนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง เครือข่ายศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน สังคมสงเคราะห์ภาคเหนือ และผู้สนใจ เข้าร่วมเป็นจำนวน 280 คน

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มุ่งเน้นการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมและพัฒนาสังคมสวัสดิการบนพื้นฐานประชาธิปไตย และส่งเสริมความเป็นธรรม การมีจิตอาสา ศีลธรรม วัฒนธรรม ซึ่งศูนย์ลำปาง เป็นคณะที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค มีความใกล้ชิดกับองค์กร และเครือข่ายเป็นอย่างดี

